



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
เรื่อง ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยเหตุกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยกำหนดปิดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงอำเภอห้วยทับทัน ด้วยนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจลุกลามไปยังเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้มีแนวทางในการควบคุม และป้องกันโดยการทำมาสะอาดห้องเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ ของเล่น ของใช้ส่วนตัวนักเรียน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น และได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จำนวน ๑๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง